

'ประณีต ดิษยะศริน' นักการศึกษา มอบทุนตั้งองค์การสวัสดิประชาชาติ

"วาไรตี้ พิมพ์ไทย" มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ "ประณีต ดิษยะศริน" นักการศึกษา ผู้คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษามายาวนานเกือบ 40 ปี ในวันเปิดวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ในปีการศึกษา 2551 ขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาดไทย อันเป็นสถาบันการศึกษา หนึ่งในกิจการของครอบครัว "ดิษยะศริน" ที่สืบทอดกันมาสมัยรุ่นปู่ "รองอำมาตย์ตรีตัด ดิษยะศริน" เมื่อ 70 กว่าปีที่แล้ว โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเอกชนเล็กๆ แห่งแรกของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จนกระทั่งปัจจุบันอายุอาจารย์ประณีต วัย 70 ปีเศษแล้ว เช่นกัน แต่ก็ยังไม่คิดจะพัก ยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ลูกๆ ซึ่งเข้ามารับช่วงต่อ ดูแลกิจการ

สำหรับสถานศึกษาในเครือ มี โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยการ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยการบริหารธุรกิจ มีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ประมาณ 4,000 คน และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรีใน 6 คณะ ปริญญาโท และล่าสุด คือ วิทยาลัยนานาชาติ

อ.ประณีต ในวันนี้ จึงยังคงแข็งแรง ยิ้มแย้ม แจ่มใส กระฉับกระเฉง เรียกว่า ไม่สมวัย หากพูดถึง "ดิษยะศริน" ในแวดวงการศึกษาแล้วจะรู้จักเป็นอย่างดี ว่านอกจากเป็นเจ้าของสถานศึกษาหลายแห่งแล้ว ยัง "มอบทุน" แก่ผู้ใฝ่รู้อีกหลายทุน ในหลายรูปแบบ ทั้งทุนที่มอบแก่เด็กและทุนแก่นักวิชาการทางการศึกษา และทุนสำหรับคนนอกในแวดวงการศึกษา ที่ได้แสดงความจำนงให้การศึกษาก่อน และทุนสำหรับคนนอกในแวดวงการศึกษา ที่ได้แสดงความจำนงไปยังหน่วยงานต่างๆ ปีละหลายร้อยทุน ยังทำบุญให้วัดต่างๆ มากมาย และติดตามช่วยเหลือดูแล ความเป็นอยู่ไปจนถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย

ในจำนวนสถาบันการศึกษาทั้ง 4 แห่งนี้ อาจารย์ประณีตเป็นผู้รับใบอนุญาต และให้บรรดาลูกชาย-หญิงทั้ง 5 คน เข้ามาช่วยบริหารกิจการ โดยแต่ละคนล้วนเรียนจบปริญญาเอกและปริญญาโทจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีที่ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกำลังสำคัญอีกด้วย

อาจารย์ประณีตเล่าว่า คุณพ่อ "อาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน" (เสียชีวิตแล้ว) มีส่วนสำคัญที่ทำให้โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยการเจริญรุ่งเรือง

"อาจารย์เอง เป็นลูกสาวคนโต ก็ช่วยงานคุณพ่อมาตั้งแต่อายุ 24 ปี ทำมากระยะหนึ่ง ก็มาตั้งโรงเรียนเอง คือ หาดใหญ่อำนวยการบริหารธุรกิจ" อ.ประณีต ย้อนความหลัง และกล่าวต่อว่า ต่อมา ดร.รุ่ง แก้วแดง สมัยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้จัดประกายให้ตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยเหลือเด็กภาคใต้ 14 จังหวัดให้มีที่เรียน

ด้วยความที่คลุกคลีในวงการศึกษามายาว รู้จักนักวิชาการ นักการศึกษาจำนวนมาก เมื่อบวกกับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ พ่วงท้ายมาเป็นแรงขับ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อำนวยการก็ผ่านพ้นมาได้

แรกเริ่มตั้งเป็นวิทยาลัยหาดใหญ่ก่อนในปี 2540 จนได้รับอนุญาตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้เมื่อปี 2546 เปิดปีแรกในปี 2540 และปัจจุบันใครไปใครมาที่นั่นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เติบโตเร็วมาก ในระยะเวลาแค่ 10 ปี

เชื่อว่าเป็นเพราะความมุ่งมั่นของอาจารย์ประณีต เองที่ตั้งใจจะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ให้แข็งแกร่งทางด้านวิชาการ และตั้งเป้าหมายไว้ว่า เด็กจบออกไปแล้วต้องมีคุณภาพ มีคุณธรรม ไม่แพ้เด็กที่จบจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของรัฐ

"เราไม่ผิดหวังตรงที่ 10 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาของเราได้รับรางวัลในระดับชาติมากมาย" อ.ยิ้มอย่างภูมิใจ และเชิญชวนให้ดูภูมิทัศน์ รอบๆ มหาวิทยาลัยที่อาจารย์ปลูกต้นไม้กับมือตัวเองเรียกว่าเกือบจะทุกต้น อย่างมีความสุข

อ.บอกว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันนี้ นั้นพัฒนาทุกด้านไม่ว่าจะด้านภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ วิทยบริการ เพื่อให้ให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่แพ้คนอยู่ส่วนกลาง

"อาจารย์พูดได้เต็มปากว่า ผู้ที่เข้ามาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ไม่ว่าผู้บริหาร ครูบาอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆของเรา ล้วนแต่ได้รับคัดสรรทั้งสิ้น"

ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ที่มีเนื้อที่กว้างขวาง และ

ตัวอาจารย์ประณีตก็ได้ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย

"เนื่อง" มีที่บริเวณชายหาดใหญ่จึงมีกิจกรรมบริการสาธารณะตลอด

หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นิยมมาใช้สถานที่จัดประชุมสัมมนา และ

บางแห่งก็ของบฯ สนับสนุนให้ช่วย

โครงการต่างๆ

"การที่อาจารย์เป็นแบบนี้ก็

เพราะมี คุณพ่อเป็นปรมาจารย์ เพราะ

ท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

เป็นคนมีระเบียบมีวินัย และมีเมตตา มีคุณธรรม มีจริยธรรม คนที่อยู่รอบข้างจะสบายใจ สมัยนั้นคุณพ่อให้ทุนเรียนดีแก่เด็กยากไร้ไม่มีทุนเรียนเยอะมาก ทำปลูกฝังเรื่องความเป็นระเบียบ ความมีคุณธรรม จริยธรรมไว้ให้แกทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ ครู อาจารย์ ตื่นเข้ามาถึงจะตรวจความสะอาด

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ การแต่งตัวของนักเรียน พอพักเที่ยงเข้าแถวก็ตรวจกันอีก"

และอาจารย์ บอกว่า ที่น่าทึ่งมากคือ ให้นักเรียนตรวจสอบประเมินคุณครูที่สอน มีใบประเมิน 30-40 ข้อ เช่น สอนหนังสือเข้าตรงเวลาไหม สอนรู้เรื่องไหม ดูแลเอาใจใส่ไหม ตรวจแบบฝึกหัดให้เด็กหรือเปล่า

"อันนี้ละ อาจารย์นำมาใช้กับสถาบันการศึกษา ในเครือของเราทุกแห่ง ซึ่งจะทราบกันดีว่า เราเน้นความเป็นระเบียบ ความมีวินัย และความรับผิดชอบ" อาจารย์ประณีต กล่าวในตอนท้าย..



เปิดงาน รณรงค์

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย รณรงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้ตระหนักปัญหาและอันตรายของโรคเบาหวานและสามารป้องกันให้ตนเองห่างไกลจากโรคเบาหวาน... เมื่อเป็นแล้วได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม